



ราชวิทยาลัย
จุฬารามณ์

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬารามณ์

ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬารามณ์

เรื่อง แนวทางการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ฉบับที่ ๑๒

ตามที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬารามณ์ได้มีประกาศ เรื่อง แนวทางการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น ปรากฏว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดง่ายกว่าเดิม ประกอบกับปัจจุบันมีสถิติผู้ติดเชื้อรายวันทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ประกอบกับมีประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อกำหนดมาตรการการเฝ้าระวัง และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศดังกล่าว สถาบันจึงเห็นสมควรประกาศแนวทางการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพิ่มเติม เพื่อลดโอกาสติดเชื้อมากขึ้น ดังนี้

๑. ให้ขยายการปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักอาศัย (Work from Home) ของบุคลากรไปจนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยให้จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาในทุกสัปดาห์

๒. ให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมภายในสถาบันที่มีผู้คนเข้าร่วมมากกว่า ๕๐ คน ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา และให้ดำเนินการตามหลักมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

๓. เน้นย้ำให้บุคลากรปฏิบัติตนให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางสาธารณสุขอย่างถูกต้อง เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่าง (Social Distancing) การล้างมือ อย่างเคร่งครัดในทุกกิจกรรม ส่วนบุคลากรที่เคยเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง กิจกรรมและ/หรือกิจกรรมที่เสี่ยง ขอให้เน้นย้ำมาตรการ กักกันตนเอง (self quarantine) อย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่สาธารณะ

๔. ให้ร้านค้าภายในอาคารสถาบันทุกร้าน จัดการดูแลร้านค้าและผู้รับบริการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเป็นประการใด สถาบันจะประกาศให้ทราบโดยเร็วต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร. พินิติ รัตนานุกูล)

รองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่แทน

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬารามณ์